



ฉบับ ประจำเดือน มีนาคม 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557



สนามสอบ LAS (Local Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยมีท่านผ.สุทัต จันทะสินธุ์ เป็นประธานสนามสอบ

ท่านผ.สุทัต จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประธานสนามสอบ ทำกับคิดตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 นำโดยท่านรองจรัส รินเทียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2



ท่านสน.วีรัตน์ สานุมิตร และท่านสน.สุรพล ยังวัฒนาศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นไปตามรูปแบบ Chiangrai 2555 Me Smart Model และการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซึ่งจากการประเมินพบว่าผู้บริหารและคณะครูมีความตั้งใจในการพัฒนาโรงเรียนได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับ

อำเภอ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ



โครงการทัศนศึกษาคุณงานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
 ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 เพื่อเป็น
 การเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียน
 ได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ที่
 หลากหลาย และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
 เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง จาก
 ประสบการณ์ของตนเองส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
 ทักษะ ประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมการ
 พัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ มีความคิด
 สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ

โครงการทัศนศึกษาคุณงานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ระดับมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2557



- การทัศนศึกษาคุณงาน ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร (Chakri Naruebet; CVH-911)
 เป็นเรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของราชนาวีไทย



- การทัศนศึกษาคุณงาน ณ สถาบัน
 วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา



- การทัศนศึกษาคุณงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM)



โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาด้านแบบ
 สถานักเรียน ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยมีนายบุญทัฬห กอง
 สึงห์ รอง ผอ.สพป.ชร.2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ จาก
 สพป.ชร.2 นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานสภ
 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้



พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในวันที่
 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
 ความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้าง
 ความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งยังให้นักเรียน
 เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและเกิดความภาคภูมิใจที่

สามารถจบการศึกษาได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย และท่านผอ.สุทัต จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ให้
 โอวาทและแนวคิดแก่นักเรียนว่า นักเรียนจะต้องหมั่นฝึกตนให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
 เสียสละ รู้จักวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและที่สำคัญจะต้องตั้งเป้าหมายไว้เพื่อความสำเร็จในชีวิต และให้ละเว้นห่างไกล
 จากอบายมุขทั้งปวง



ท่านผอ.สุทัต จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
 รองอัญชลี ไก่งาม รองโรงเรียนป่าแดงงาม และ ท่านสน.วีรัตน์ สานุมิตร ศึกษาานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมวิชาการ ภายใต้แนวคิด "อภิวินัยการเรียนรู้ สู่อุดเปลี่ยนประเทศไทย" ที่หน่วยงาน
 ทั้งหลายสามารถปฏิบัติการปฏิรูปได้เอง โดยมีหนึ่งในหัวข้อสำคัญคือ "การปฏิรูปโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
 เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน" ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

*ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ครูวันวิสา ทิแก้ว , ครูณรงค์ฤทธิ์ ชุนแก้วพะเนา